

Học tập tại các trường công lập bang Queensland

Đặt nền móng cho tương lai của bạn

Các trường công lập tại bang Queensland cung cấp chất lượng giáo dục hàng đầu, chuẩn bị cho học sinh hành trang sẵn sàng cho con đường học thuật cũng như nghề nghiệp sau này. Các trường công lập Queensland cung cấp nhiều môn học đa dạng được thiết kế để nuôi dưỡng tiềm năng của mỗi học sinh, cho dù sở thích của các em là khoa học, công nghệ, kinh doanh, ngôn ngữ, nghệ thuật hay các lĩnh vực khác. Các hoạt động ngoại khóa cũng được khuyến khích để bồi dưỡng thể chất và tinh thần cho học sinh.

Sở Giáo dục Quốc tế bang Queensland (EQI) là bộ phận phát triển và quảng bá các chương trình dành cho sinh viên quốc tế muốn du học tại các trường công lập của bang Queensland. EQI đã có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp các chương trình giáo dục tầm cỡ quốc tế. EQI có đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu về văn hóa và sát sao với nhu cầu của du học sinh thường xuyên hỗ trợ để đảm bảo quá trình học tập thành công và đầy hứng thú cho các em.

Registered agent for

**Education Queensland
International**

Queensland Government Schools
CRICOS PROVIDER NUMBER: 00608A



**Queensland
Government**
Australia

Chương trình Trung học Phổ thông (THPT)

Chương trình Trung học Phổ thông (THPT) được thiết kế dành cho học sinh muốn tốt nghiệp THPT ở Queensland và đủ điều kiện để vào đại học hoặc học lên các bậc học cao hơn ở Úc và các nước khác.

Queensland có hơn 70 trường THPT công lập tiếp nhận học sinh quốc tế. Mỗi trường đều có lựa chọn phong phú về các chương trình học thuật, sáng tạo và thể thao.

Bậc học THPT tại Queensland bắt đầu từ Lớp 7 và kết thúc và cuối lớp 12.

Học sinh hoàn thiện chương trình Lớp 11 và 12 sẽ nhận được Chứng chỉ Giáo dục của bang Queensland là bằng cấp được quốc tế công nhận và giúp học sinh đạt đủ điều kiện để lên tiếp bậc Đại học.



SHAFSTON

Chương trình Dự bị THPT của Shafston Internation College (viết tắt là Shafston) được EQI công nhận phù hợp với tiêu chuẩn đầu vào của các chương trình THPT của EQI.

EQI sẽ cấp thư mời nhập học cho học sinh theo hình thức liên thông với Shafston. Học sinh hoàn thành chương trình Dự bị THPT tại Shafston sẽ đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào Tiếng Anh để bắt đầu theo học chương trình THPT của EQI.

NỘP HỒ SƠ

Học sinh cần nộp 1 bộ hồ sơ riêng với Shafston qua email admissions@shafston.edu và 1 hồ sơ với EQI như thường lệ để có Thư mời nhập học liên thông 2 chương trình. Xin lưu ý ngày kết thúc chương trình Dự bị tại Shafston cần khớp với ngày bắt đầu chương trình THPT của EQI.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Tất cả học sinh quốc tế đều phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu vào của EQI thì mới được cấp thư mời nhập học theo hình thức liên thông.

Chương trình Dự bị THPT của Shafston có nhiều bậc học, được công nhận tương đương với tiêu chuẩn đầu vào Tiếng Anh cho các bậc học trong chương trình THPT của EQI như sau:

Bậc học	Yêu cầu đầu vào tiếng Anh (Điểm IELTS General Training)	Chương trình HSP tương đương tại Shafston
Lớp 7	4.0	HSP 2
Lớp 8	4.0	HSP 2
Lớp 9	4.5	HSP 3
Lớp 10	5.0	HSP 4
Lớp 11	5.5	HSP 5

